

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH KHOÁ IV - KỲ HỌP LẦN 20**

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá IV đã tiến hành kỳ họp lần 20 trong 3 ngày: 14, 15 và 16 tháng 7 năm 1994. Hội nghị đã nghe:

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 1994, các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1994. Tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 1994 và các biện pháp thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm – Chương trình nàh ở của thành phố. Tình hình chuẩn bị năm học 1994-1995 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về công tác xoá mù chữ, phổ cập tiểu học – Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, mĩ dâm và ma tuý; Về việc xin lập quỹ phòng chống lụt bão của thành phố.

- Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 1994 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1994 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Toà án nhân dân thành phố.

- Phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân thành phố.

Các thẩm định của Ban kinh tế - Kế hoạch – ngân sách, Ban pháp chế, Ban văn hoá – xã hội Hội đồng nhân dân thành phố về các vấn đề được trình bày trước kỳ họp.

Ngoài ra kỳ họp còn xem xét một số báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố lưu hành chính thức trong kỳ họp: Về công tác phòng chống tham nhũng; chống buôn lậu, chống làm hàng gian, hàng giả 6 tháng đầu năm 1994; kết quả thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo của thành phố; tình hình cải tiến thủ tục hành chính và chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết 38/CP của Thủ tướng Chính phủ về “Cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và tổ chức” của thành phố; Kết quả bước đầu công việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về lập lại trật tự lòng lề đường của thành phố.

Sau khi thảo luận, Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ

1/ Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 1994:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành về tình hình 6 tháng đầu năm 1994 của thành phố. Các mặt kinh tế tiếp tục giữ được thế ổn định và tạo đà phát triển khá, đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Kết quả thu ngân sách đạt khá, tăng 73% so với cùng kỳ, chi ngân sách tăng 0,8% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ. Trật tự xã hội, an ninh chính trị được giữ vững.

Tuy nhiên Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố thiếu vững chắc. Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành các cấp cần tích cực nghiên cứu chỉ đạo khắc phục tình hình vừa nêu nhằm tạo cho tốc độ tăng trưởng ổn định nhanh hơn trong 6 tháng cuối năm và làm đà cho các năm sau.

Những tồn tại đó là:

- Hạ tầng của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển và gia tăng tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, nếu không tạo được nguồn đầu tư cho hạ tầng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và trật tự xã hội của thành phố sẽ dẫn đến sự tụt hậu không lường được.

- Trong khu vực kinh tế quốc doanh, việc đổi mới công nghệ, thiết bị còn chậm so với yêu cầu, năng lực tiếp thị còn hạn chế, hàng ngoại nhập lậu chưa giảm.

- Chưa tập trung giải quyết các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ và nợ nần kéo dài.

- Thu ngân sách đạt mức cao so với cùng kỳ nhưng còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch giao, còn thất thu không ít ở một số lĩnh vực, nhất là doanh nghiệp tư nhân và liên doanh với nước ngoài. Trong cơ cấu chi ngân sách cần tập trung cho đầu tư phát triển kinh tế nhiều hơn; việc thực hiện chủ trương tiết kiệm chuyên biến chưa đáng kể.

- Công tác giáo dục đào tạo. vấn đề chuẩn bị năm học mới 1994-1995 tình trạng giáo viên còn thiếu nghiêm trọng, lớp học ca 3 ở một số huyện ngoại thành chưa được giải quyết dứt điểm.

- Các tồn tại về xã hội và tệ nạn xã hội còn lớn, còn phải tập trung giải quyết trong nhiều năm.

- Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu đã được thực hiện liên tục nhưng chưa giảm. Việc cải tiến thủ tục hành chính đã có thời gian tiến hành trong nhiều tháng nhưng kết quả đem lại còn thấp.

2/ Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố cần xác định thứ tự ưu tiên để tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo chặt chẽ việc thu chi ngân sách, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhanh tiến độ XD CB và sửa chữa lớn giải quyết tích cực các xí nghiệp quốc doanh thua lỗ và nợ nần kéo dài. Đổi mới thiết bị và giải quyết các vấn đề xã hội. Cần tiếp tục kiến nghị với Chính phủ để có sự phân cấp ngân sách hợp lý, tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh hơn.

3/ Về chương trình nhà ở của thành phố:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành chương trình nhà ở theo đề án Ủy ban nhân dân thành phố trình bày - Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố. Việc xây dựng nhà ở phải tuân theo quy hoạch dân cư nên đưa ra các quận ven và ngoại thành. xây dựng nhà ở phải gắn với xây dựng hạ tầng cơ sở và môi trường (cây xanh). Cần tăng cường việc huy động các nguồn vốn từ trong dân, quỹ đất, quỹ nhà và các nguồn vốn liên doanh tài trợ của quốc tế nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình nhà ở của thành phố.

4/ Về an ninh quốc phòng:

Các ngành các cấp của thành phố phải thường xuyên quan tâm chăm lo và phối hợp với lực lượng an ninh quốc phòng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ luyện tập, phòng thủ khu vực, nghĩa vụ quân sự; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

5/ Về công tác thi hành pháp luật:

Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những cố gắng của các cơ quan chức năng trong việc lập lại trật tự lòng lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bài trừ các tệ nạn mại dâm, ma túy; chống tham nhũng; chống buôn lậu; kiểm sát và xét xử.

Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án cần phối hợp chặt chẽ tạo nên chuyển biến rõ nét tiến tới chấm dứt việc tạm giam, tạm giữ, xét xử, án văn quá hạn theo luật định.

6/ Về lập quỹ phòng chống lụt bão:

Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận việc lập công quỹ phòng chống lụt bão theo đề án do Ủy ban nhân dân thành phố trình bày trên cơ sở vận động để nhân dân tự giác đóng góp với mức 1000 đồng/người/năm.

Kiến nghị Chính phủ sớm quy định việc lập quỹ phòng, chống lụt bão theo quy định của Pháp lệnh phòng, chống lụt bão của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam công bố ngày 20 tháng 3 năm 1993.

7/ Về phương án xử lý cao ốc PDD phía sau trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố:

Hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố thực hiện theo phương án 2 do Kiến trúc sư Trưởng thành phố trình bày: cho phép nghiên cứu sửa chữa một cách triệt để công trình đã xây dựng nhằm đảm bảo mỹ quan cho kiến trúc. Nếu phương án sửa chữa không đạt yêu cầu thì sẽ tháo dỡ.

Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý về việc tháo dỡ một công trình có giá trị kinh tế lớn liên doanh với nước ngoài, không những gây tổn phí lớn của cải vật chất mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư đối với dự án đã được phép của Nhà nước. Lưu ý Kiến trúc sư Trưởng trong việc qui hoạch xây dựng của thành phố nhất là khu trung tâm nơi có nhiều công trình có ý nghĩa chính trị, văn hoá, kiến trúc.

8/ Vấn đề đội mũ bảo hiểm của người đi xe gắn máy 70cc trở lên lưu hành trên đường phố:

Hội đồng nhân dân thành phố hoan nghênh việc Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tạm hoãn việc đội mũ bảo hiểm xe gắn máy và khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn lo cho dân. Nhưng cần phải có một thời gian tuyên truyền vận động và tự nguyện của người dân. Ủy ban nhân dân thành phố cần lưu ý những vấn đề quan trọng có liên quan đến mọi người dân thành phố cần có tham khảo ý kiến các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng nhân dân thành phố.

Nhiệm vụ về kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm của thành phố còn hết sức nặng nề, Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào thành

phố, các ngành các cấp ra sức phấn đấu, thực hiện vượt mức kế hoạch, lập thành tích chào mừng 20 năm giải phóng thành phố, tạo đà phát triển nhanh hơn trong những năm tiếp theo.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ**

(đã ký)

Lê Khắc Bình